



## สารวัตน์บุญอแซฟ พณฺสีคม

24 ถ.วัดโรมัน อ.พณฺสีคม จ.ชลบุรี 20140 โทร. 038-461744 กต 400  
มิสซาจันทร์-เสาร์ ค่ำ 19.30 น. อาทิตยฺ์ เช้า 06.00 น. สาย 09.00 น.  
ปีที่ 21 ฉบับที่ 8 ปี A/2021 วันอาทิตยฺ์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 (2564)



“ พระเยซูอิชฐานในสวนเกตเสมณี ”  
อิชฐานด้วยความทุกข์ใจ

## 👉 บอกเล่า....ข่าวดี

“ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” (มธ 4:9)

หากพระองค์ยอมก็มกราบปีศาจหรือประนีประนอมกับมันนิดเดียว พระองค์ก็จะได้ “มนุษย์ทั้งโลก” มาเป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่ต้องออกแรงแบกไม้กางเขนให้เหนื่อยยากแต่ประการใด !!

แต่พระองค์ตรัสตอบปีศาจว่า “จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น” (ลขบ 6:13)

คำว่า “ผู้เดียวเท่านั้น” แปลว่า “ไม่มีผู้อื่น” ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าวันยังค่ำ ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด จะเลียงเป็นอื่นไปไม่ได้เด็ดขาด

หลักการของพระองค์คือ “ต้องไม่มีการประนีประนอมกับโลก” เราต้องไม่ลดมาตรฐานด้านศีลธรรมของเราไปหาโลก แต่ต้องพยายามยกระดับมาตรฐานของโลกมาสู่มาตรฐานของพระองค์

ทุกวันนี้ เรามีแนวโน้มที่จะมองสิ่งต่าง ๆ เป็น “สีเทา” ไปหมด อะไร ๆ ก็หยวนหรือยอมรับได้ไปก่อนแล้วค่อยสอยลงมาทีหลัง

นับจากนี้ไป เราต้องดำเนินชีวิตให้ขาวบริสุทธิ์เจดจ้า แล้วลบสีดำในชีวิตออกไปให้หมดจด

ในถิ่นทุรกันดาร พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดว่าจะไม่ตัดสินบนมนุษย์ จะไม่ใช้วิธีการตีเนียน โลก โศน และจะไม่ประนีประนอมคำสอนของพระองค์กับโลก เพื่อชักจูงโลกให้หันมาติดตามพระองค์

สำหรับพระองค์ หนทางเดียวที่จะนำเรากลับไปหาพระบิดาได้คือหนทางของ “กางเขน” !!

หนทางอื่น ไม่ต้องพูดถึง...

## ด้วยหัวใจของบิดา: นั่นคือการที่ยอแซฟรักพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระวรสาร ทั้งสี่ฉบับกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็น “บุตรของยอแซฟ” [1]

มี ทริวและลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร ท่านทั้งสองกล่าวถึงยอแซฟมากที่สุด แม้แต่ลูกเล็กน้อยที่กล่าวแก่พวกเรา แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเราชื่นชมได้ว่า ยอแซฟเป็นบิดาเช่นใด รวมถึงพันธกิจที่พระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงมอบให้กับท่าน

พวกเราทราบว่ายอแซฟเป็นช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่ง (เทียบ มธ. 13: 55) เป็นคู่หมั้นของมารีย์ (เทียบ มธ. 1: 18; ลก. 1: 27) ท่านเป็น “ผู้ชอบธรรม” (มธ. 1: 19) พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามที่ปรากฏในธรรมบัญญัติ (เทียบ ลก. 2: 22, 27, 39) และโดยอาศัยการฝัน 4 ครั้ง (เทียบ มธ. 1: 20; 2: 13, 19, 22) หลังการเดินทางที่ยืดยาวและเหน็ดเหนื่อยจากตำบลนาซาเร็ธไปยังตำบลเบ็ธเลเฮม ท่านได้เห็นการประสูติของพระผู้ไถ่ในรางหญ้า เพราะว่า ณ ที่นั่น “ไม่มีสถานที่พักพิงสำหรับพวกเขา” (เทียบ ลก. 2: 7) ท่านยังเห็นประจักษ์ถึงการเข้ามาราบมนัสการของคนเลี้ยงแกะและนักปราชญ์สามท่าน (เทียบ มธ. 2: 1-12) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรอิสราเอล และคนต่างชาติต่างความเชื่อ

ยอแซฟกล้าหาญที่ยอมเป็นบิดาตามกฎหมายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งท่านตั้งชื่อพระองค์ว่า “เยซู” ดังที่ทูตสวรรค์แจ้งให้ท่านทราบ “ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาจากบาป” (มธ. 1: 21) ดังที่พวกเราทราบสำหรับประชากรโบราณ การตั้งชื่อบุคคล หรือสิ่งเเจกเช่นที่อาดัมกระทำในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ฉบับปฐมกาล (เทียบ 2: 19-20) ก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์

## นักบุญยอแซฟฉลองวันที่ 19 มีนาคม



ยอแซฟเป็นคนเงียบๆ เป็นช่างไม้ที่ทำงาน

หนัก และปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอยู่เสมอ ยอแซฟรักมารีย์ และต้องการที่จะแต่งงานกับมารีย์ แต่เมื่อยอแซฟรู้ว่ามารีย์ตั้งครรภ์ และกำลังจะมีบุตรที่ไม่ได้มาจากตัวท่าน ทำให้ท่านรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก

ขณะที่ยอแซฟกำลังหลับ ในความฝันนั้น ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาแจ้งข่าวแก่ยอแซฟว่า จงรับมารีย์เป็นภรรยาของท่านเถิด ทูตสวรรค์จึงได้อธิบายถึงการตั้งครรภ์ของมารีย์ และหลังจากนั้น ยอแซฟก็ได้รับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ คือปกป้องมารีย์และบุตรที่กำลังจะเกิดมา ยอแซฟได้ตอบรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ และท่านได้เป็นบิดาบุญธรรมของพระเยซูเจ้า ยอแซฟรักพระเยซูเจ้าเป็นอย่างมาก และได้สอนพระองค์ทุกอย่างในเรื่องของช่างไม้ พระเยซูได้ใช้ชีวิตทำงานอยู่กับยอแซฟเป็นเวลาหลายปี

เราได้รับการบอกกล่าวมาว่า ขณะที่ยอแซฟเสียชีวิตนั้น พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์อยู่ที่นั่นด้วยและท่านก็ได้สิ้นชีวิตอย่างมีความสุข นักบุญยอแซฟ คือองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่สิ้นชีวิตอย่างมีความสุข

# ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่ง เป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายตัวน้อยต่างไม่มีความสุขสักเท่าไรนัก ทั้งนี้เพราะคุณพ่อต้องคร่ำเคร่งกับการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัว, คุณแม่ต้องจัดการงานบ้านให้เรียบร้อย...จนสติแทบแตก ส่วนลูกชายก็ต้องทนทำแบบฝึกหัดเล่มหนาปีกเพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นป. 1 ทุกคนจึงุ่นวายอยู่กับภาระถึงขั้นไม่มีเวลาให้กันและกัน จนคุณพ่อเริ่มตระหนักว่า มีบางสิ่งในครอบครัวที่เขาต้องหาทางแก้ไขโดยด่วน

วันหนึ่ง คุณพ่ออ่านหนังสือและพบว่า มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่พ่อ, แม่, ลูก มักงมมือกันไปที่วัด ซึ่งไม่ว่าผู้คนจะเข้าไปในวัดด้วยหน้าตาหม่นหมองสักเพียงไร พวกเขา ก็จะออกมาจากวัดด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสราวกับว่าในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปลดปล่อยความทุกข์ใจของทุกคนให้หมดไปได้ เมื่อคุณพ่อเล่าเรื่องที่คุณแม่และลูกชายฟัง พวกเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังวัดแห่งนั้นทันที

ครั้นเมื่อทุกคนไปถึงวัด แต่ละคนก็มองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกตนคิด

“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตสุขสงบอยู่ที่ไหนกันนะ” คุณพ่อคิด

“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เรามีสติไม่ปวดหัวอยู่ที่ไหนกันนะ” คุณแม่บ่นเบา ๆ

“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปลดปล่อยข้อสอบออกไปและทำให้ฉันสนุกจนยิ้มได้อยู่ที่ไหนกันนะ” ลูกชายรำพึง

ในขณะที่ตนเอง มีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งเดินงมมือกันเข้ามาในวัดพอดี คุณพ่อจึงรีบถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่ช่วยบันดาลความสุขมาให้ ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้ฟัง พวกเขา ก็ยิ้มแล้วบอกว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้สุขสงบ, มีสติและสนุกสนานน่าจะเป็นต้นไม้พิเศษที่ลานด้านโน้นกระมัง”

เมื่อคุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายมองตามที่ชาวบ้านชี้ พวกเขา ก็เห็นเพียงลานหญ้าที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กน้อยใหญ่แลดูเหมือนป่าขนาดย่อม ซึ่งดูอย่างไรก็ไม่แตกต่างไปจากต้นไม้ในวัดป่าอื่น ๆ

เมื่อชาวบ้านเห็นสีหน้าของพ่อ, แม่และลูกชายที่ดูสงสัย ชาวบ้านจึงชวนแขกทั้งสามให้เดินตามไปที่ต้นไม้ แล้วเล่าว่า “ต้นไม้ทุกต้นในวัดมีป้ายชื่อครอบครัวผู้ปลูกปัก

อยู่ที่โคนต้นไม้ของบางครอบครัวปลูกมาตั้งแต่สมัยที่ปู่ตายายยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาจึงผูกพันกับต้นไม้ที่ครอบครัวของเราดูแลมาก”

ภรรยาของชาวบ้านเล่าเสริมว่า “การดูแลต้นไม้สักต้นให้เติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย มีปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้หลายต่อหลายอย่าง ซึ่งเมื่อเราเรียนรู้ความจริงจากการดูแลต้นไม้ เราก็เอาสิ่งที่เรียนรู้ไปดูแลครอบครัวและช่วยกันแก้ปัญหาที่ได้พบ”

เด็กน้อยลูกของชาวบ้านทั้งสองเล่าเพิ่มเติมว่า “ต้นไม้ที่คุณปลูกต้นนี้ ทำให้พวกเรานึกถึงท่านเสมอแม้ว่าท่านจะจากไปแล้ว บางครั้งคุณพ่อจะมานั่งสมาธิที่ได้ต้นไม้ทำให้ได้ความสงบ บางคราวคุณแม่จะมาเดินจงกรมทำให้ได้เจริญสติ ส่วนหนูชอบวิ่งเล่นดูหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งทำให้ได้ความรู้ที่ไม่มีในตำรา ต้นไม้ของครอบครัวจึงเป็นต้นไม้ที่แสนวิเศษที่ทำให้พวกเราได้พักและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาวัด”

คำบอกเล่าของชาวบ้านทำให้คุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายหันมาพิจารณาชีวิตของตัวเองอีกครั้ง เงินทอง, งานบ้านหรือการสอบ (ที่ต่างคนต่างทำ) ไม่สำคัญเท่ากับการที่ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกัน, แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การจัดสรรเวลาในการทำงาน, การใช้ชีวิตและการดูแลครอบครัวอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจะทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุขได้อย่างแท้จริง

เมื่อคุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายค้นพบสิ่งพิเศษที่ทำให้หัวใจเบิกบานเช่นนี้ พวกเขาจึงกล่าวคำขอบคุณชาวบ้านและขออนุญาตเจ้าอาวาสปลูกต้นไม้สักดีสีทิพย์ของครอบครัวในเขตวัดอีกสักต้น โดยพวกเขาสัญญาว่าจะหมั่นมาดูแลต้นไม้ต้นน้อยของครอบครัวให้เติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคง พร้อม ๆ กับใช้สมาธิ, สติและปัญญาดูแลครอบครัวน้อย ๆ ของพวกเขาให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น

# ประกาศ

1. ในช่วงเทศกาลมหาพรต ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. จะมีเดินรูป 14 ภาค
2. ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม มีพิธีล้างบาปเด็ก พี่น้องท่านใดประสงค์นำบุตรหลานมาล้างบาป โดยนำหลักฐานใบสูติบัตร แจ้งความประสงค์ได้ที่ธรรการวัด
3. ทางวัดพนัสนิคม เปิดเรียนคำสอนผู้ใหญ่ พี่น้องที่มีญาติพี่น้องประสงค์เรียนคำสอน แจ้งความประสงค์ – ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่สมุดด้านหน้าวัด
4. กำหนดการชำระค่าเช่าที่ดิน เดือนมีนาคม 2564 คือวันที่ 7,8,9 มีนาคม
5. ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม เวลา 09.00 น. ขอเชิญพี่น้องผู้สนใจ เข้าร่วมชุมนุมวิถีมุขนิวัต BEC ระดับแขวงหัวไผ่ ประชานพิธีมีสชาโดย อุปพระสังฆราช คุณพ่อยอด เสนารักษ์

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 21 ก.พ. – 27 ก.พ. 2021

อาทิตย์ 21	<b>อุทิศถวาย</b> สัตบุรุษวัดพนัสนิคมทุกคน <b>อุทิศแด่</b> สัตบุรุษวัดพนัสนิคมผู้ล่วงลับ และวิญญาณในไฟชำระ
จันทร์ 22	<b>อุทิศถวาย</b> เพื่อสุขภาพ เทเรซา บุญรอง / ยอแซฟ จิรนนท์ <b>อุทิศแด่</b> อันนา เสมอ / มาริอา ยู่เตียง / ซีริล บุนทง / เซซิลีอา นกเล็ก เปาโล เดชา / อลิซาเบธ บุญเรือง / เวโรนิกา กุ้ยเอ็ง / เปาโล ธรรมศักดิ์
อังคาร 23	<b>อุทิศแด่</b> แม่ปาน / เซซิลีอา ชั่ว / มาริอา – เทเรซา พิสมัย / แม่สาคร ยอแซฟ แพ / อันนา พิมพ์ / นางออมทรัพย์ / ญาติพี่น้องพันธอุดม
พุธ 24	<b>อุทิศถวาย</b> ครอบครัวช่องเจริญ / ครอบครัววรวิลาส <b>อุทิศแด่</b> เปาโล บิ๊ก / มาริอา แซงโถ้ว / ดอมินิก เม่งเอ็ง / อากาธา สงอ้ง มาริอา เตียงอิม / ยอแซฟ กา / วินเซนเดอปอล สมคิด / มาริอา เน้ย
พฤหัสบดี 25	<b>อุทิศแด่</b> ยออันแนส สงยก / มาริอา เส็งยม / ยวง เพ็ชว / เปาโล ชง มาริอา ทองพันธ์ / ยอแซฟ ธรรมชาติ / เทเรซา ทองเจือ / ยอแซฟ เส็ง
ศุกร์ 26	<b>อุทิศแด่</b> ยอแซฟ วิเชียร / อันนา ประคอง / มาร์ติโน ประเสริฐ นิโคลัส วีรวัฒน์ / ยอแซฟ นุ่น / อักแนส ร็ว / ญาติพี่น้องสุภาพิชัย
เสาร์ 27	<b>อุทิศแด่</b> กาทารินา จินดา / คาเบรียล นำช้วน / เทเรซา เพชรรัตน์ ยอแซฟ กี่เหม็ง / อากาธา เพ็กซี่ / มาริอา-เทเรซา พิสมัย ครบ 30 วัน ยอแซฟ ก่อเกียรติ / มาริอา ยู่กิม / ยวงบัปติस्ता สุงเกียก / ญาติแซ่บู๋

<p><b>ของถวาย</b> 21 กุมภาพันธ์ 2021 เขต 4 / 28 กุมภาพันธ์ 2021 เขต 1</p> <p>เงินดูงาน มิสซาคำวันเสาร์ที่ 13 ก.พ.. 21 = 1,770 บาท</p> <p>                  มิสซาเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 21 = 1,710 บาท</p> <p>                  มิสซาสายวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 21 = 4,814 บาท   รวม 8,294 บาท</p>
--





